

Số: /TB-CTHADS

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I/2025

-----

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CTHADS ngày 22/01/2025 của Cục Thi hành án dân sự, ngày 10/02/2025, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán của Cục; Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2024.

Hội nghị đã nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận về tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác quý II và 9 tháng cuối năm 2025; triển khai Chương trình hành động số 83/CTr-TCTHADS ngày 17/01/2025 của Tổng cục THADS về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2025; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025; Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2025 của Cục Thi hành án dân sự; phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2025 giữa các đơn vị.

***Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã kết luận như sau:***

#### **1. Về kết quả triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong quý I năm 2025**

Kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2025 của tỉnh duy trì theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, như: Các đơn vị đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2024, đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2024; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2025; bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Vì vậy tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền trên số có điều kiện thi hành đều đạt cao (về việc tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 67,8% chỉ tiêu giao cả năm; về tiền tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 50,7% chỉ tiêu giao cả năm). Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Nội bộ các đơn vị tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất; các chế độ chính

sách, quyền lợi của công chức, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được thực hiện kịp thời, đúng quy định...

Thay mặt lãnh đạo Cục, Cục trưởng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là số có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong ( $324 \text{ việc} = 35.081.507.000 \text{ đồng}$ ); tỷ lệ thi hành xong án tén dụng, ngân hàng về việc giảm 33,33% so với cùng kỳ năm 2024.

## **2. Về phương hướng, nhiệm vụ quý II và 9 tháng cuối năm 2025**

Quý II và 9 tháng cuối năm 2025 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn khó khăn, dự báo số việc, số tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, đồng thời phải tập trung thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo chỉ đạo của cấp trên, do vậy, ngoài các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo và các ý kiến thảo luận đã thống nhất, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

### **2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành**

- Quán triệt và triển khai thực hiện ngay một số văn bản của cấp trên mới ban hành, nhất là các văn bản chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 374/TCTAHDSD-VP ngày 05/02/2024 của Tổng cục về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; các văn bản về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác THADS, THAHC, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác THADS, THAHC; Nghị quyết số 23-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về *lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 – 2026* cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục và của cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác THADS, THAHC.

### **2.2. Về công tác tổ chức thi hành án**

- Các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ tập trung chỉ đạo Chấp hành viên tích cực đôn đốc, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc mới phát sinh; các vụ việc có điều kiện đã hơn 1 năm (nhất là số việc từ 5 năm) chưa thi hành xong; việc thu hồi

tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; các vụ việc liên quan đất đai; xử lý tài sản của các vụ việc đã áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế kê biên, phong tỏa.

- Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các Chấp hành viên trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án.

### **2.3. Về công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết KNTC**

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra năm 2025 theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra của cấp trên đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp dưới và của từng công chức; tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót.

- Tiếp nhận, giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.

- Chỉ đạo khắc phục các vi phạm, thiếu sót theo các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, các kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

### **2.4. Về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực**

- Tập trung triển khai thực hiện các phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ công chức các đơn vị; tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng và thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2025 và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức. Thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức đúng theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2025 và các phong trào thi đua chuyên đề đã được phát động.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về *kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án*; Chương trình hành động số 87-CTr/BCSD ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về *tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong lĩnh vực THADS giai đoạn 2023-2026*; Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS *ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh*

phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Tổng cục và của Cục.

### **2.5. Về công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác văn phòng, thống kê và các mặt công tác khác**

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ tại cơ quan hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chế độ báo cáo, thống kê theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông báo chí, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan về hoạt động THADS, tạo sự đồng thuận của người dân và kịp thời xử lý khi có vướng mắc phát sinh.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí toà án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Tổng cục. Thực hiện giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ đảm bảo đúng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí và chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

- Rà soát, cập nhật toàn bộ hồ sơ, tài liệu: hồ sơ thi hành án, hồ sơ tài chính, kế toán, hồ sơ công việc ... để đóng dấu đầy đủ, đảm bảo lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

**3. Giao Văn phòng Cục theo dõi, đôn đốc, tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông báo này.**

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thông báo Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đến Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố để thực hiện./.

*Nơi nhận:* 

- Lãnh đạo Cục (để b/cáo);
- Văn phòng, các phòng thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố (để t/hiện);
- Trang Thông tin điện tử Cục (đăng tải);
- Lưu: VT, VP (Hàng 15).

**TL.CỤC TRƯỞNG  
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thu Huyền**